



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนโยบายและแผน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ

ที่ ชร ๘๒๑๐๑/๐๓๑๖...

วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลโครงการจัดเวทีประชาคมตำบลหนองป่าก่อในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น/แผนชุมชน

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ

เรื่องเดิม

ตามบันทึกข้อความ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ ที่ ชร ๘๒๑๐๑/๐๒๓๐ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ขออนุมัติจัดทำโครงการจัดเวทีประชาคม ตำบลหนองป่าก่อในการทำแผนพัฒนาท้องถิ่น /แผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๒๒ มกราคม ๒๕๖๗ นั้น

ข้อเท็จจริง

ผลจากการมีส่วนร่วม จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่เสนอและผ่านในที่ประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน/ตำบล จำนวน ๕๑ โครงการ ผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานการนำโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่เสนอ และจัดลำดับความสำคัญ มาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามกระบวนการขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณในการบริการสาธารณะ ประชาชนตำบลหนองป่าก่อ มีส่วนร่วมเสนอปัญหาและความต้องการ ตลอดจนกำหนด แนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเองผ่านกระบวนการประชาคม ซึ่งสามารถตอบสนองต่อความต้องการ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความผาสุก ความสงบและปลอดภัย รวมทั้งความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนตำบลหนองป่าก่อในการจัดโครงการฯ ครั้งนี้ ประกอบด้วย ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ผู้นำองค์กร และประชาชนตำบลหนองป่าก่อ เกิดการประสานงานและการมีส่วนร่วมกับประชาชน ผู้นำชุมชน ผู้นำองค์กร บุคลากร พัฒนาศักยภาพและสร้างเครือข่ายประสานสัมพันธ์ และมุ่งปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดการบริการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลฯ และการให้บริการประชาชนโดยยึดหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาล วัตถุประสงค์และความเป็นมาของโครงการในครั้งนี้ ซึ่งเป็นโอกาสอันดีที่ผู้เข้าประชุมประชาคม จะได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม การพัฒนาศักยภาพและสร้างเครือข่ายประสานสัมพันธ์ การปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดการบริการอย่างมีประสิทธิภาพ และการให้บริการประชาชนโดยยึดหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาล และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ให้ความรู้ในครอบครัวและชุมชนต่อไปได้

งานนโยบายและแผน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ ได้ดำเนินการออกเวทีประชาคม ตำบลหนองป่าก่อในการทำแผนพัฒนาท้องถิ่น /แผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามกำหนดการไปแล้วนั้น จึงได้รวบรวมข้อมูล ปัญหา ความต้องการของประชาชนในแต่ละหมู่บ้าน พร้อมทั้งลำดับความสำคัญของโครงการที่จะบรรจุในข้อบัญญัติ งบประมาณ ๒๕๖๘ ดังนี้

ลำดับ	หมู่บ้าน	หมู่ที่	โครงการเพิ่มเติม ปี ๒๕๖๗	โครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖๘ (เรียงลำดับ)
๑	บ้านห้วยสัก	๑	๑. ขุดเจาะบ่อบาดาล ข้างวัดห้วยสัก ๒. ขยายไฟฟ้าเข้าพื้นที่ทางการเกษตรสาย อ่างห้วยสัก	๑. ขุดเจาะบ่อบาดาล ข้างวัดห้วย สัก (ยกมือ ๖๘ คะแนน) ๒. โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นข้างวัดห้วยสัก ตอนที่ ๓ หมู่ที่ ๑ (ยกมือ ๕๘ คะแนน) ๓. โครงการปรับปรุงหินคลุกเข้า พื้นที่ทางการเกษตร (ยกมือ ๕๕ กะแนน) ๔. โครงการก่อสร้างเมรุบ้านห้วย สัก (ยกมือ ๔๒ คะแนน)
๒	บ้านป่าซาง งาม	๒	๑. โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้า พื้นที่ทางการเกษตร ๒. โครงการต่อเติมหอประชุมหมู่บ้าน ๓. โครงการขยายท่อประปาภายใน หมู่บ้าน ๔. โครงการตุน้ำดื่มหยอดเหรียญ ๕. โครงการติดตั้งไฟส่องสว่างภายใน หมู่บ้าน	๑. โครงการขยายไหล่ทางพร้อม วางท่อถนนสายหลัก (ในหมู่บ้าน) (ยกมือ ๓๔ คะแนน) ๒. โครงการจัดหาแหล่งน้ำดิบเพื่อ ใช้ปรับปรุงระบบประปา โดยการ เป่าล้างและทดสอบปริมาณน้ำบ่อ บาดาล (ยกมือ ๓๒ คะแนน) ๓. โครงการก่อสร้างเมรุ (ยกมือ ๒๑ คะแนน)
๓	บ้านหนองป่า ก่อ	๓	๑. โครงการลงหินคลุกทางไปบ้านวังเขียว ซอย เข้าบ้านนายทรง ๒. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำหน้าวัด หนองป่าก่อถึงซอยบ้านนายสมยง ๓. โครงการซ่อมแซมถนน ภายใน หมู่บ้าน ๔. โครงการซ่อมแซมเสียงตามสาย ภายในหมู่บ้าน โครงการขุดลอกห้วยเคียน	๑. โครงการปรับปรุงระบบประปา ในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ (ยกมือ ๔๖ กะแนน) ๒. โครงการซ่อมแซมเสียงตาม สายภายในหมู่บ้าน (ยกมือ ๓๕ กะแนน) ๓. โครงการก่อสร้างรางระบาย น้ำหน้าวัดหนองป่าก่อถึงซอยบ้าน นายสมยง (ยกมือ ๓๔ คะแนน)
๔	บ้านหนอง กล้วย	๔	๑. โครงการก่อสร้างคันดินกั้นลำน้ำหนอง ผาลาด ๒. ก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ในสุสาน ๓. ก่อสร้างเมรุภายในสุสานบ้านหนอง กล้วย ๔. โครงการก่อสร้างระบบประปาโซล่า เซลล์ ๕. โครงการขยายไหล่ทาง ถนนไปบ้านทุ่ง	๑. ก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ใน สุสาน (ยกมือ ๓๐ คะแนน) ๒. โครงการก่อสร้างศาลา เอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน (ยก มือ ๒๕ คะแนน) ๓. โครงการขยายไหล่ทาง ถนนไป บ้านทุ่งโป่ง ม.๙ (ยกมือ ๒๔ กะแนน)

ลำดับ	หมู่บ้าน	หมู่ที่	โครงการเพิ่มเติม ปี ๒๕๖๗	โครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖๘ (เรียงลำดับ)
			<p>โป่ง ม.๙ (เพิ่มปี)</p> <p>๖. โครงการขุดลอกลำเหมือง จากไร่นายจรูญ ถึงลำน้ำกก</p> <p>๗. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว หมู่ที่ ๕</p> <p>๘. โครงการเรียงหินป้องกันตลิ่งพัง จากบริเวณวัด ถึง หนองขุน หมู่ที่ ๕</p> <p>๙. ผืนน้ำกมาใช้ในการเกษตร</p> <p>๑๐. กังหันน้ำเพื่อการเกษตร</p>	
๕	บ้านศรีบุญเรือง	๕	<p>๑. โครงการขยายไหล่ทางถนนสายหลักภายในหมู่บ้าน</p> <p>๒. โครงการก่อสร้างตลาดสดชุมชน</p> <p>๓. โครงการส่งเสริมอาชีพทางการเกษตร</p> <p>๔. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย ๕ เชื่อม ซอย ๗</p> <p>๕. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย ๑๑</p> <p>๖. การขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าชุมชน</p>	<p>๑. โครงการขยายไหล่ทางถนนสายหลักภายในหมู่บ้าน (ยกมือ ๕๒ คະແນນ)</p> <p>๒. โครงการก่อสร้างขยายสะพานทางเข้หมู่บ้าน (ยกมือ ๕๐ คະແນນ)</p> <p>๓. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย ๗ บ้านศรีบุญเรือง ม.๕ (ยกมือ ๓ คະແນນ)</p> <p>๔. โครงการซ่อมแซมถนน คสล. ซอย ๑ ถึง ซอย ๑๑ บ้านศรีบุญเรือง (ยกมือ ๒ คະແນນ)</p>
๖	บ้านใหม่พัฒนา	๖	<p>๑. โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ</p> <p>๒. โครงการส่งเสริมสุขภาพ</p> <p>๓. โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต</p> <p>๔. โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ดับไฟป่า</p>	<p>๑. โครงการก่อสร้างถังบรรจุน้ำแก้ปัญหาภัยแล้ง (ยกมือ ๒๘ คະແນນ)</p> <p>๒. โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากป่าช้า ถึงวัดใหม่สามัคคีธรรม (ยกมือ ๒๐ คະແນນ)</p> <p>๓. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาเอนกประสงค์ (ยกมือ ๙ คະແນນ)</p>
๗	บ้านศิริสุวรรณ	๗	<p>๑. โครงการปรับปรุงระบบประปาโซล่าเซลล์</p> <p>๒. โครงการก่อสร้างฝายน้ำบาง</p> <p>๓. โครงการก่อสร้าง บล็อกคอนกรีต ข้ามลำน้ำบาง</p>	<p>๑. โครงการก่อสร้างฝายน้ำบาง (ยกมือ ๔๒ คະແນນ)</p> <p>๒. โครงการก่อสร้างถนน คสล ภายในหมู่บ้าน (ยกมือ ๔๑ คະແນນ)</p> <p>๓. โครงการปรับปรุงระบบประปา</p>

ลำดับ	หมู่บ้าน	หมู่ที่	โครงการเพิ่มเติม ปี ๒๕๖๗	โครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖๘ (เรียงลำดับ)
				โซล่าเซลล์ (ยกมือ ๓๙ คะแนน)
๘	บ้านวังเขียว	๘	๑. โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ เกษตรกรรม ๒. โครงการเรียงหินป้องกันตลิ่งพัง(ท่า ลุ่ม) ๓. ก่อสร้าง ร่องระบายน้ำตัววี (หาซื้อ ทางการ)	๑. โครงการก่อสร้างเมรุภายใน สุสาน (ยกมือ ๒๐ คะแนน) ๒. โครงการก่อสร้างถนน คสล. เข้าป่าช้า บ้านวังเขียว (ยกมือ ๑๗ คะแนน) (เปลี่ยนชื่อโครงการ) ๓. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย ๑๐ (ท่าแพ) (ยกมือ ๑๐ คะแนน)
๙	บ้านทุ่งโป่ง	๙	๑.โครงการต่อเติมซ่อมแซมหอประชุม หมู่ ที่ ๙ ๒.ติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ๓.ทำหมันสุนัข-แมว พร้อมฉีดวัคซีนพิษ สุนัขบ้า ๔.โครงการขุดลอกหนองต้นม่วง ๕.โครงการก่อสร้างโดมอเนกประสงค์ ภายในสุสาน หมู่ที่ ๙ ๖.โครงการขุดลอกคลองไส้ไก่ในพื้นที่ทาง การเกษตร ๗.โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ ๘.โครงการปลูกป่าชุมชน หมู่ที่ ๙ ๙.โครงการก่อสร้างลานตากพืชผลทางการ เกษตร (เพิ่มปี)	๑. โครงการขุดลอกหนองต้นม่วง (ยกมือ ๒๖ คะแนน) ๒. โครงการก่อสร้างโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. :ซอย ๓ ถึง ประปาหมู่บ้าน (ยกมือ ๑๙ คะแนน) ๓. โครงการก่อสร้างลาน อเนกประสงค์ในสุสาน หมู่ที่ ๙ (ยกมือ ๑๔ คะแนน)
๑๐	บ้านใหม่ พัฒนาใต้	๑๐	๑.โครงการก่อสร้างบ่อขยะหมู่บ้าน ๒.โครงการติดตั้งระบบประปาโซล่าเซลล์ ๓.ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ ๔.โครงการลงหินคลุก ถนนสาย ห้วยป่า เส้า – สวนยาง (ป่าชุมชน) ๕.โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย พ่อบ้าน ถึงป่าชุมชน	๑.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ แบบมีฝาปิด ซอย ๑ (ยกมือ ๔๔) ๒.โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำ(ปั้ม ซัมเมอร์ส) (ยกมือ ๔๐) ๓.โครงการติดตั้งระบบประปาโซล่า เซลล์ (ยกมือ ๓๙)

ข้อระเบียบ/หนังสือสั่งการ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘
 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

ปัญหาอุปสรรค

๑. การลงพื้นที่ ประชาคม ในช่วงบ่าย ประชาชน ไม่สามารถเข้าร่วมประชาคม ได้ เพราะเป็น ช่วงเวลาทำงานของประชาชน

๒. ประชาชนส่วนใหญ่ที่เข้าร่วมประชาคม เป็นผู้สูงอายุ ซึ่งไม่ค่อยเข้าใจ ในเรื่องการจัดทำแผน

๓. ประชาชนบางกลุ่ม ยังขาดความรู้ความเข้าใจในอำนาจหน้าที่ขั้นตอนการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบล ตลอดจนบทบาทหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลอย่างแท้จริง จึงทำให้ประชาชนบางกลุ่มยังขาดการสราง สัมพันธภาพที่ดีกับองค์การบริหารส่วนตำบล

๔. ประชาชนในบางกลุ่ม ยังมองไม่ให้ความสำคัญในการเข้าร่วมโครงการจัดเวทีประชาคม ตำบลหนองป่าก่อในการทำแผนพัฒนาท้องถิ่น /แผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๕. ความพร้อมของสถานที่ ห้องน้ำ ในการจัดโครงการจัดเวทีประชาคม ตำบลหนองป่าก่อในการทำแผนพัฒนาท้องถิ่น /แผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ บางหมู่บ้าน

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

๑. สร้างความรู้ ความเข้าใจ ในบทบาทหน้าที่ขั้นตอนการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบล ตลอดจนสร้าง สัมพันธภาพที่ดีระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลกับประชาชน

๒. สร้างแรงจูงใจให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญ ของการมีส่วนร่วมในโครงการจัดเวทีประชาคม ตำบลหนองป่าก่อ ในการทำแผนพัฒนาท้องถิ่น /แผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๓. จัดหาสถานที่ในการประชาคม ที่มีความพร้อม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นางสาวณัฐชยาพรรณ นันทะศักดิ์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาราชการแทน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

.....

.....

(ลงชื่อ)



(นายอนุกุล ปัญญาดี)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป รักษาราชการแทน

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

รองปลัด อบต.



(นายยุทธนา แก้วศักดิ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- ปลัด อบต. พิศาล อ.ต.นงนุช 11/22



(นางสาวสุดา ปฏิเสน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

- ทราย



(นายอรุณทัย ปิมลือ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ

รายงานสรุป

โครงการจัดเวทีประชาคมตำบลหนองป่าก่อในการจัดทำแผนพัฒนาตำบล/ แผนชุมชน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย

๑. หลักการและเหตุผล

เนื่องจากการบริหารงานราชการในปัจจุบันนี้ ส่วนราชการต่าง ๆ รวมทั้งองค์การบริหารส่วนตำบล หากจะดำเนินงานใด ๆ ในท้องถิ่นแล้ว สิ่งที่เขาได้คือการวางแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการวางแผนที่ดีนั้นจะต้องระดมความคิดจากทุกฝ่ายรวมทั้งความคิดของประชาชนในหมู่บ้านตำบล เพื่อที่จะได้รับความต้องการที่แท้จริงของประชาชนของแต่ละหมู่บ้าน ซึ่งจะต้องมีการบูรณาการระหว่างแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้มีวิธีการร่วมมือกันทำงานของหน่วยงานสนับสนุนการพัฒนาภายนอกชุมชนทุกภาคส่วน โดยยึดหลักการใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง ชุมชนเป็นศูนย์กลาง ชาวบ้านเป็นเจ้าของเรื่อง โดยใช้กระบวนการจัดทำแผนชุมชนเป็นเครื่องมือดำเนินกิจกรรมพัฒนาให้เป็นไปตามความต้องการของชุมชน มากกว่าวัตถุประสงค์ของหน่วยงานสนับสนุน การบูรณาการ มีทั้งบูรณาการด้านกลไก บุคลากร กระบวนการและเครื่องมือ แผนงาน และงบประมาณ เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ ต่อไป

อาศัยตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๖๙/๑ พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ หมวด ๒ มาตรา ๑๖ (๑) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบดังกล่าว หมายความว่า แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กำหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนา ที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าและให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การแก้ไข การเพิ่มเติมหรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อ ๒๑ ข้อ ๒๒ และข้อ ๒๒/๑ ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๗๔๖๗ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ข้อ ๔.๒ เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แล้ว หากองค์กรปกครองส่วน

/ท้องถิ่น...

ท้องถิ่นมีความประสงค์ที่จะดำเนินการทบทวนแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ให้เป็นปัจจุบันก็สามารถดำเนินการได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ บรรลุวัตถุประสงค์ มีประสิทธิภาพ เกิดกระบวนการมีส่วนร่วม เกิดประโยชน์สูงสุดของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ ต่อภารกิจของรัฐ เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ จึงได้จัดโครงการจัดเวทีประชาคมตำบลหนองป่าก่อในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น/แผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขึ้น

๒. วัตถุประสงค์

๓.๑ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ และยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

๓.๒ เพื่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อร่วมกับประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งแนวทางพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็น การพัฒนาและประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เพื่อนำมากำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยให้นำข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น หรือการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น การพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง

๓.๓ เพื่อสามารถนำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ใช้เป็นแนวทางในการบริหารพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ก่อให้เกิดประโยชน์และสามารถตอบสนองความต้องการพัฒนาของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อได้ โดยพิจารณาบรรจุโครงการในงบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบประมาณจากเงินสะสม

๓. เป้าหมาย

๔.๑ ผู้นำหมู่บ้าน สมาชิกสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนประชาคมท้องถิ่นและผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

๔.๒ คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ และผู้ที่มีรายชื่อในประกาศรูปแบบประชาคมท้องถิ่น (ระดับตำบล)

๔.๒ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ

๔.๓ แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม ในส่วนที่เกี่ยวข้อง สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนและพัฒนาได้ ประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุด

๔. ผลการ...

๔. ผลการดำเนินโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย ได้ดำเนินกิจกรรมตามโครงการจัดเวทีประชาคมตำบลหนองป่าก่อในการจัดทำแผนพัฒนาตำบล/ แผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

- วันที่ ๑๑-๒๒ มกราคม ๒๕๖๗ ออกประชาคม ระดับ หมู่บ้าน ในการดำเนินกิจกรรมประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ตามตารางการออกประชาคม ดังนี้

ลำดับที่	ชื่อหมู่บ้าน	หมู่ที่	วัน	เวลา	สถานที่
๑	บ้านห้วยสัก	๑	๑๑ มกราคม ๒๕๖๗	๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ น.	ศาลาประชาคมหมู่บ้าน
๒	บ้านป่าขางงาม	๒	๑๑ มกราคม ๒๕๖๗	๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น.	ศาลาประชาคมหมู่บ้าน
๓	บ้านหนองป่าก่อ	๓	๑๗ มกราคม ๒๕๖๗	๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ น.	ศาลาประชาคมหมู่บ้าน
๔	บ้านหนองกล้วย	๔	๑๒ มกราคม ๒๕๖๗	๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น.	ศาลาประชาคมหมู่บ้าน
๕	บ้านศรีบุญเรือง	๕	๑๕ มกราคม ๒๕๖๗	๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ น.	ศาลาประชาคมหมู่บ้าน
๖	บ้านใหม่พัฒนา	๖	๒๒ มกราคม ๒๕๖๗	๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ น.	ศาลาประชาคมหมู่บ้าน
๗	บ้านศิริสุวรรณ	๗	๑๖ มกราคม ๒๕๖๗	๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ น.	ศาลาประชาคมหมู่บ้าน
๘	บ้านวังเขียว	๘	๑๖ มกราคม ๒๕๖๗	๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น.	ศาลาประชาคมหมู่บ้าน
๙	บ้านทุ่งโป่ง	๙	๑๒ มกราคม ๒๕๖๗	๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ น.	ศาลาประชาคมหมู่บ้าน
๑๐	บ้านใหม่พัฒนาใต้	๑๐	๑๗ มกราคม ๒๕๖๗	๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น.	ศาลาประชาคมหมู่บ้าน

- วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแนวทางและข้อมูลนำมาวิเคราะห์ เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติม ๑/๒๕๖๗

- วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ ร่วมกับประชุมประชาคมท้องถิ่น (ประชาคมระดับตำบล) เพื่อพิจารณารวบรวมข้อมูลต่างๆ มาประกอบในพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เพื่อเสนอผู้บริหาร

- ผู้บริหารท้องถิ่นส่งร่างแผนฯ เพื่อเสนอต่อสภาพิจารณาเห็นชอบ

- ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

- ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อร่วมรับฟัง

จากผลการดำเนินกิจกรรมตามโครงการจัดเวทีประชาคมตำบลหนองป่าก่อในการจัดทำแผนพัฒนาตำบล/ แผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ ได้ดำเนินการตามขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้ดำเนินการประชาคมระดับหมู่บ้าน และระดับตำบล เพื่อเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) พร้อมรับทราบปัญหาความต้องการประเด็นการพัฒนา

และประเด็น...

และประเด็นที่เกี่ยวข้องและแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อนำมากำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยได้ประสานขอข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) และในส่วนของคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ ได้มีการประชุมเพื่อรวบรวมแนวทางและข้อมูลที่ได้จากการประชาคม นำมาวิเคราะห์เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น และได้ส่งร่างมาให้คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณา เพื่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณา ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่นส่งร่างแผนท้องถิ่นเพื่อเสนอต่อสภาพิจารณาเห็นชอบและประกาศใช้ต่อไป

รูปภาพโครงการจัดเวทีประชาคมตำบลหนองป่าก่อในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น/แผนชุมชน
ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๒๒ มกราคม ๒๕๖๗ ตำบลหนองป่าก่อ อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย

การประชุม หมู่ที่ ๑ บ้าน ห้วยสัก
วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๗



การประชุม หมู่ที่ ๒ บ้าน ป่าช่างงาม
วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๗



การประชุม หมู่ที่ ๓ บ้านหนองปากอ
วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๗



การประชุม หมู่ที่ ๔ บ้านหนองกล้วย
วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๗



การประชุม หมู่ที่ ๕ บ้าน ศรีบุญเรือง
วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๗



การประชุม หมู่ที่ ๖ บ้าน ใหม่พัฒนา
วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๗



การประชุม หมู่ที่ ๗ บ้าน ศรีสวรรณ
วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๗



การประชุม หมู่ที่ ๘ บ้าน วังเขี้ยว
วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๗



การประชุม หมู่ที่ ๙ บ้านทุ่งโป่ง
วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๗



การประชุม หมู่ที่ ๑๐ บ้านใหม่พัฒนาใต้
วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๗

